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รายงานการประชุม 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) 

ครั้งที่ 6/2557  
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้มาประชุม 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย /แทน) ประธาน 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. /แทน) กรรมการ 
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโส /แทน) กรรมการ 
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล/แทน) กรรมการ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน /แทน) กรรมการ 
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ /แทน) 
7. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ /แทน) กรรมการ 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม /แทน) กรรมการ 
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ /แทน) กรรมการ 
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ เรืองประเทืองสุข /แทน) กรรมการ 
11. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร /แทน) 
12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ 

(นางทิพวรรณ รัตนวงศ ์/แทน) 
13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ /แทน) กรรมการ 
14. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ส าราญ ทองแพง /แทน) กรรมการ 
15. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ 

(พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.) 
16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กรรมการ 

(พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโส)    
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล) กรรมการ  
18. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (นางพรทิพย์ ภูติโยธิน) กรรมการ 
19. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม)  
20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ ์/แทน) 
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21. รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ) กรรมการ 
22. รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร /รักษาการแทน) 
23. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ส าราญ ทองแพง) กรรมการ 
24. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ

(ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ /แทน) 
25. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา /รักษาการแทน) กรรมการ 
26. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 

(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)                                              
27. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ 

(นางทิพวรรณ รัตนวงศ ์/แทน) 
28. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการและเลขาธิการ 

(อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

กรรมการผู้ลาประชุม 
1. ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

(ดร.จอย ทองกล่อมสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /แทน) 
2. ประธานคณะกรรมการที่ประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

(นายราชัย อัศเวศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
3. ประธานคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ 

(อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
4. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /แทน) 
5. ประธานคณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
6. นางพิชชาพร  สิริมงคลเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ประสานงาน ทอมก  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และเรียนเชิญรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ) ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
ต้อนรับและแนะน ามหาวิทยาลัยเจ้าภาพต่อที่ประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการแนะน ามหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 1.1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะประธานที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐติดภารกิจและมอบหมายให้มาท าหน้าที่ประธานการประชุมฯ ใน
วันนี้ และด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้ขอลาออกจาก
มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์แล้ว จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการการประชุมเป็นการชั่วคราว 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
   
วาระท่ี 1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบค าสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 7/2557 เรื่องแต่งตั้ง
ให้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป    

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
วาระท่ี 1.3 ความคืบหน้าแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา

ของสถาบันอุดมศึกษา 

เลขาธิการฯ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ กรณีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มี
หนังสือแจ้งเหตุผลที่เห็นควรก าหนดให้มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชา ซึ่งอยู่ในศาสตร์เดียวกัน มีความเกี่ยวเนื่องกันฯ โดยก าหนดต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมกลุ่มวิชาที่เปิดสอนและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะประธาน ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้ ทปอ.+2 ได้
พิจารณาประเด็นนี้เช่นกัน และได้หารือไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าตามที่ก าหนดต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน นั้น 
คณะท างานฯ เห็นว่าควรก าหนดไว้จ านวน 2 คน น่าจะเพียงพอ เนื่องจากตามเกณฑ์ได้ก าหนดให้แต่ละ
หลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 5 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้คณะท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ติดตามความคืบหน้า
เพ่ือรายงานที่ประชุมทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 2..1 รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ 5/2557 
 (ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557) 

เลขาธิการฯ น าเสนอรายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้ง
ที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้เวียนแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณารับรองแก้ไขแล้วทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งขอการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จึงถือว่ารายงานการประชุมได้รับการพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามเสนอโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 ความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร ทอมก 

ผู้อ านวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดร.จอย ทองกล่อมสี) ผู้แทน
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก เสนอความคืบหน้าในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการฯ โดยได้ด าเนินการปรับปรุงแหล่งข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์) ของ ทอมก ให้มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น แนะน า ทอมก คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รายการประชุม คลัง
ความรู้ ข่าว/กิจกรรม/ประกาศ ปฏิทินกิจกรรม ภาพสไลด์โชว์/search Banner และติดต่อ ทอมก เป็นต้น 
ทั้งนี้ยังมีบางหัวข้อที่อยู่ในระหว่างการอัพโหลดข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอหารือถึงแนวทางพัฒนาของ
เว็บไซต์ ทอมก โดยมอบให้สถาบันสมาชิกไดม้ีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลร่วมกัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ในส่วนข้อมูลของแต่ละสถาบันควรมีลิงค์เชื่อมต่อข้อมูลจากสถาบันสมาชิกทั้ง 14 แห่ง 

โดยตรงเพ่ือเป็นการลดภาระการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งสถาบันแต่ละแห่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว 

2. คณะกรรมการฯ ควรหารือประเด็นส าคัญในการพัฒนาให้แต่ละสถาบันเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลร่วมกันให้เป็นปัจจุบันและมีความยั่งยืนได้อย่างไร 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ มอบคณะกรรมการฯ น าข้อสังเกตจากที่ประชุมไป
ด าเนินการ  

 
วาระท่ี 3.2 ความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ทอมก 

ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย ทอมก (นายราชัย อัศเวศน์ หัวหน้าส่วนสารบรรณและ
นิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของ
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
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1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 
คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ได้ด าเนินการยกร่างหนังสือให้ประธาน ทอมก ลงนามถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
แล้ว แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพว่ามีความประสงค์จะขอแก้ไข
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย บัดนี้ คณะ
กรรมการฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปรากฏเป็นการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. . ... 
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมติ ทอมก ต่อไป แล้วได้
น าข้อสังเกตของประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาไปเพิ่มเติมในข้อเสนอแนะของ นกม. และ
กลุ่มนิติกร เพ่ือเสนอ ทอมก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. เรื่องมาตรฐานการลงโทษเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอหารือกรณีการเบิกค่า

รักษาพยาบาลโดยไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากได้หย่าขาดกับคู่สมรสไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ด้วยกันว่า
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีแนวทางที่เคยลงโทษหรือไม่อย่างไร คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีที่
เกิดข้ึนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีภริยาน้อย 
โดยที่ไม่ได้หย่าขาดกับภริยาหลวง ต่อมาน้องสาวของภริยาน้อยป่วย ข้าราชการผู้นี้ได้ใช้สวัสดิการของมารดา
เบิกยาไปให้น้องสาวภริยาน้อย แต่เนื่องจากข้าราชการฯ ไม่ยอมหย่ากับภริยาหลวง ดังนั้น ภริยาน้อยจึงได้น า
เรื่องร้องเรียนว่าถูกหลอกลวง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นว่าการ
เบิกยาและการประพฤติชั่วด้านชู้สาวไม่ผิดวินัยร้ายแรงแต่การเบิกยาโดยใช้สวัสดิการของมารดาเบิกไปให้
น้องสาวภริยาน้อยเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษหนัก คือ ปลดออกจากราชการและต้องคืนเงิน
ค่ายาทั้งหมดด้วย 

3. เรื่องการด าเนินการทางวินัย 
ประธานคณะกรรมการ นกม. ได้รายงานว่าเรื่องการด าเนินการวินัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

โดยที่กรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมว่าการสืบสวนจะต้องระวังเรื่องขั้นตอนด้วย โดย
หากสืบสวนแล้วลงโทษโดยไม่ตั้งกรรมการสอบสวนอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามค าพิพากษาของศาล  
แต่ยังมีข้อขัดแย้งกันเพราะในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.พ.อ. กล่าวคือ การรับสารภาพต่อ
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ตั้งกรรมการสอบสวน เมื่อไม่ตั้งกรรมการสอบสวนจึงไม่มีขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุม
จึงขอให้กรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดส่งค าพิพากษาให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการ
ด าเนินการทางวินัยที่ถูกตอ้งต่อไป 

4. เรื่องการเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดข้อหารือเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาของลูกจ้างชั่วคราวก่อนครบ

อายุสัญญาว่าสามารถท าได้มากน้อยเพียงใดและต้องจ่ายเงินชดเชยหรือไม่อย่างไร คณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่าศาลได้มีค าพิพากษาแล้วว่ากรณีที่มีการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การที่จะจ้างต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สามารถบังคับได้ แต่หากกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบอายุสัญญานั้น มี
กรณีศึกษาเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บอกเลิกสัญญาลูกจ้างก่อนครบอายุสัญญา 14 วัน เนื่องจากข้อมือ
หัก ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาว่าถึงแม้สัญญาจะระบุให้สามารถบอกเลิกได้ แต่การที่ลูกจ้างข้อมือหักนั้น 
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สามารถมอบงานอื่นให้ท าได้ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องบอกเลิกสัญญา ฉะนั้น ส่วนราชการจะต้องชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทนในการเลิกจ้างก่อนก าหนดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวพร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างจนครบก าหนดสัญญา 14 
วันด้วย 

5. เรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการ นกม. แจ้งว่าบัดนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... แล้ว โดยมี ทั้งหมด 24 
มาตรา ซึ่งสรุปสาระส าคัญในภาพรวมไดจ้ านวน 9 ประเด็น ดังนี้ 

1. กฎหมายใหม่นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
2. สัญญาค้ าประกันจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าค้ าประกันหนี้อะไร จ านวนเท่าใด และผู้ค้ า

ประกันจะรับผิดชอบเฉพาะหนี้ที่ระบุไว้ชัดเจนเท่านั้น 
3. สัญญาค้ าประกันจะมีข้อตกลงก าหนดให้ผู้ค้ าประดันเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้น

ไม่ได้ 
4. เจ้าหนี้กับผู้ค้ าประกันจะท าสัญญากันก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเพ่ือขยายความ

รับผิดชอบของผู้ค้ าประกันให้แตกต่างไปจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ 
5. กฎหมายใหม่ได้เขียนขั้นตอนให้เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน หากเจ้าหนี้ปฏิบัติ

ผิดขั้นตอน อาจมีผลท าให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดได้ 
6. ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ขั้นต้นเท่าใด ก็ให้ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน

ลดลงเท่านั้น 
7. การตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าหากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันให้

ความยินยอมในการผ่อนเวลานั้นด้วย ตามกฎหมายใหม่ให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ 
8. การจ านองที่จ านองเป็นประกันหนี้ของผู้อ่ืนจะมีข้อตกลงว่าหากบังคับจ านองแล้ว

เหลือหนี้เท่าใด ให้ผู้ค้ าประกันยังคงรับผิดช าระหนี้ในส่วนที่เหลือ เช่นนี้ตามกฎหมาย
ใหม่ให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ 

9. กฎหมายใหม่ได้มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้จ านอง ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องบังคับจ านวนและ
ขายทอดตลาดภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพราะฝ่ายผู้จ านองเป็น
ฝ่ายเร่งรัดเอง 

6. เรื่องการเลือกประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย ทอมก 
ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะครบวาระในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 และมติ ทอมก ครั้งที 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เห็นชอบให้สมาชิก
หมุนเวียนในการรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการ โดยเรียงชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิกตามล าดับตัวอักษรนั้น 
ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ นายราชัย อัศเวศน์ เป็นประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ  
อีกวาระหนึ่ง   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1. การเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างควรด าเนินการให้ความเป็นธรรมทั้งหน่วยงานและ

พนักงาน โดยให้ยึดถือสวัสดิการพื้นฐานเป็นหลัก 
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2. ควรรวบรวมกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างที่มีการส่งฟ้องศาลจนได้รับค าพิพากษาไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป 

3. ควรจัดท ารูปแบบสัญญาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้เป็น
บรรทัดฐานต่อไป 

4. การเสนอขอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายขอน าไปพิจารณาในวาระการ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งประธานและเลขานุการในคณะกรรมการ ทอมก  

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ โดยมอบคณะ
กรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

 
วาระท่ี 3.3 ความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ ทอมก 

ประธานคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ ทอมก (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) รายงานที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าในการ
ด าเนินการของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. เรื่องการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วย

พัสดุ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยบางส่วนด าเนินการตามประกาศและระเบียบดังกล่าวและส่วนใหญ่ไม่ได้

ก าหนดไว้ในระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการทบทวนว่าผิดหลักการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือไม่ 
3. ควรมีการทบทวนวงเงินจัดซื้อจัดจ้างของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
4. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรตรวจสอบหลังการปฏิบัติการไม่ใช่ตรวจสอบก่อน

การปฏิบัติการ 
และมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่แต่ละสถาบันสามารถรายงานได้ ส าหรับระเบียบ

พัสดุขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันที่จะน าไปพิจารณาแก้ไขเพ่ือปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป 

2. ความคืบหน้าการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการเงินและงบประมาณร่วมกัน 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงินและ

งบประมาณมาโดยล าดับ ล่าสุดได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แก้ไขอัตราส่วนประเภทที่ 2 จากประสิทธิภาพด้านงบประมาณ เป็น ประสิทธิภาพ

ด้านงบประมาณภายในปีงบประมาณ 
2. ควรมีหมายเหตุว่ารายรับกับรายได้ใช้กับเรื่องใด 
3. ควรจัดท าคู่มือตัวชี้วัดด้านการเงินและงบประมาณ 
4. คู่มือตัวชี้วัดควรก าหนดเกณฑ์ของผลการวิเคราะห์ว่ามีค่าเท่าไร หมายถึงดี 
5. ควรมีการทดสอบกรอกข้อมูล 
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6. การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย จะกระท าภายหลังจากที่จัดท าคู่มือตัวชี้วัดด้านการเงิน
และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

3. สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณชุดปัจจุบัน  
(ประจ าปี พ.ศ. 2556-2557) 
คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท าหน้าที่เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556 นั้น บัดนี้ วาระการด าเนินการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 นี้ จึงขอสรุปผลการด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาให้ทราบโดยสังเขป ดังนี้ 

1 การพัฒนาบุคลากรทางการเงิน 
ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินมาให้ความรู้แก่ผู้
เข้าอบรม 

2  การพัฒนาระบบ MIS ของสถาบันเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง 
ได้พิจารณากรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
MIS เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

3  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงินและงบประมาณร่วมกัน 
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาอัตราส่วนทางการเงิน ทอมก ซึ่งได้
ด าเนินการและเวียนให้คณะกรรมกรฯ และทอมก ทราบเรียบร้อยแล้ว 

4  การค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
คณะกรรมการได้พิจารณากรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับ
วิธีการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้แต่ละสถาบันน าไปศึกษา
เพ่ิมเติมและด าเนินการตามศักยภาพและบริบทของแต่ละสถาบัน 

5  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 (การก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา) 
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ท าหนังสือขอทบทวนการก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีตกลงราคาโดยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดท า
หนังสือเสนอ ทอมก เพ่ือพิจารณาต่อไป 

6  การก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้สถาบันแต่ละแห่งพิจารณาหาวิธีปฏิบัติการ
ก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังทีไ่ด้ก าหนดไว้ 

7  การเรียกเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าในประเภทกิจการขนาดใหญ่  
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คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยสมาชิกถูกเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าใน
ประเภทที่ 4 ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนดไว้ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้น าไปแก้ไขว่ามหาวิทยาลัยจัดเป็นองค์กรในประเภท
ที่ 6 คือ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร และควรแยกการใช้กระแสไฟฟ้า
เชิงธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยออกจากการใช้กระแสไฟฟ้ารวม เป็นต้น 

8  การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการฯเห็นชอบให้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละ
มหาวิทยาลัย เพ่ือส ารวจว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งใดที่จัดท าแผนปฏิบัติการจัดจ้างตาม
ประกาศดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ โดย
มอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

 
วาระท่ี 3.4 ความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการของ
คณะกรรมการฯ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. สรุปประเด็นจากการสัมมนา “การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา” 

1.1 เห็นชอบโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ควรจะเป็น โดย  
สถาบันอุดมศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและมีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) เป็นหน่วยงานประเมินรับรอง
คุณภาพภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพ  ทั้งนี้  หน่วยงานทั้งสองมีการ
ด าเนินงานที่มีส่วนทับซ้อนกัน ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแลการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก จะต้องมีการหารือร่วมกัน 

1.2 พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพ่ือการด าเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและการยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
1.2.1 ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

 ระดับมาตรฐาน โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
- การมีส่วนร่วมของสภาวิชาชีพ 
- กกอ. ควรประกาศรับรองเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น AACSB หรือ 

AUN-QA เป็นต้น 
- คณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้ ทปอ..+2 จัดท าข้อเสนอแนะมาตรฐาน

หลักสูตรฉบับใหม่ เสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณา 
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 ระดับเพ่ือการพัฒนา 
เห็นควรเสนอให้ สกอ. บรรจุแนวทางการประเมินที่ เฉพาะเจาะจงต่อ
วิธีการด าเนินการไว้ในภาคผนวกเพ่ือที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสม และควรเปิดโอกาสให้สถาบันมีสิทธิที่จะเลือกระบบ
หรือเกณฑ์การประเมินที่เป็นไปตามบริบทของแต่ละสถาบันและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

1.2.2  การยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละสถาบันและเห็นว่า สมศ. 
ควรลดบทบาทของการเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์เป็นการยกเกณฑ์ไปสู่ระดับสากล 
และยอมให้องค์กรที่สามารถประเมินเกณฑ์ระดับสากลเข้ามาประเมินได้ และ
สกอ. ควรเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พัฒนาตัวเองจนได้รับการรับรองเท่านั้น 

2. การผนวกการท างานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2557      

ดังนั้นทีป่ระชุมฯ จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนปรับรูปแบบ
การท างานเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่
ประชุมฯ เห็นว่าผู้แทนของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้ มีความ
คล้ายคลึงกันทั้งบุคคล บทบาทหน้าที่  รวมถึงรูปแบบการท างาน จึงเห็นว่าควรผนวกการท างานของ
คณะกรรมการทั้งสอง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินการของ สมศ. และสกอ.  ไม่ได้เ อ้ือประโยชน์และมีความเหมาะสมกับ

สถาบันอุดมศึกษามากนัก การที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีนั้น ย่อมมาจากการพัฒนาภายใต้
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรพัฒนาหลักสูตรโดยอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 โดยที่ไม่จ าเป็นต้องรอการประกาศใช้เกณฑ์ของหน่วยงานทั้งสองดังกล่าว  

2. เห็นควรเสนอให้ สกอ. ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA เป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการท างาน โดยการพัฒนาระบบและผู้ประเมิน AUN-QA ที่อาจจะปรับให้มีความเหมาะสมต่อไป 

3. ด้วยคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้ของ ทปอ. เป็นคณะท างานเฉพาะกิจ จึงยังมีความจ าเป็นใน
การคงคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ โดยขอให้คณะกรรมการฯ น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากที่
ประชุมคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้ของ ทปอ. ให้ ทอมก ได้รับทราบเป็นระยะ 

มติที่ประชุม  รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มอบคณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

 
วาระท่ี 3.5 ความคืบหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการระบบบุคลากร ทอมก 

ประธานคณะกรรมการระบบบุคลากรฯ (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
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องค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ) รายงานความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ว่า 
คณะกรรมการฯ จะหมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ผู้แทนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการในวาระถัดไป ทั้งนี้ ได้มีการส่งมอบงานที่ได้
ด าเนินการในรอบสองปีที่ผ่านมาแล้ว โดยมีเรื่องสืบเนื่องที่คณะกรรมการฯ อาจหารือร่วมกันเป็นการพัฒนา
มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานกลาง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

มติที่ประชุม รบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

เลขาธิการฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเสนอผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แทนอาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประธานฯ ติดต่อกันเป็น 2 วาระ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งประธานฯ 
วาระท่ี 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีวาระด ารง
ต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 และเห็นชอบให้ประธานฯ เลือก
ผู้บริหารจากสถาบันที่ประธานฯ สังกัด เพ่ือท าหน้าที่เลขาธิการ และแจ้งที่ประชุมทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระท่ี 4.2 การเสนอชื่อสถาบันเพื่อรับผิดชอบท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ ทอมก  

เลขาธิการฯ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อสถาบันที่จะรับผิดชอบการท าหน้าที่ประธาน
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ ทอมก ก าหนดขึ้น โดยขอหารือประเด็นมติที่ประชุม ทอมก วาระพิเศษ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ทอมก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  นั้น 
ปรากฏว่ามีคณะกรรมการ ทอมก บางคณะที่สิ้นสุดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไปแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งชุด
ใหม่ และมีบางคณะจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการทุกชุดสิ้นสุดวาระพร้อมกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
ก าหนดให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี เช่นเดียวกับการด ารงต าแหน่งของ
ประธานและเลขาธิการ ทอมก  

ที่ประชุมได้พิจารณารายนามสถาบันเพ่ือท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ในวาระถัดไปตาม
มติที่ประชุมจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว จ านวน 7 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3. คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5. คณะกรรมการระบบบุคลากร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. คณะกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นายราชัย อัศเวศน์ หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบรายนามประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่เสนอ โดยให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้ง
เวียนให้แต่ละสถาบันเสนอชื่อผู้บริหารที่จะท าหน้าที่ประธานฯ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประธานสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบัน 
ขอให้ผู้บริหารท่านใหม่ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ ต่อไปจนสิ้นสุดวาระที่
ได้รับการแต่งตั้งจาก ทอมก 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ 

วาระท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) 
 ประจ าปี พ.ศ. 2558  

เลขาธิการฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างก าหนดการประชุมที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ก าหนดไว้จ านวน 6 ครั้ง พร้อมทั้ง
เสนอรายนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเพ่ือรับผิดชอบอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ในการจัดประชุม ดังนี้  

 
ครั้งที่ / วันที่ สถาบันเจ้าภาพรับผิดชอบสถานที่จัดประชุม 
ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 2/2558 
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ครั้งที่ 3/2558 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2558 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2558 
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และขอขอบคุณสถาบันเจ้าภาพทั้ง 6 แห่ง ในปี พ.ศ. 
2558 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นสถาบันเจ้าภาพสามารถขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้ตาม
ความเหมาะสม  

   
 
ประธานกล่าวขอบคุณสถาบันเจ้าภาพจัดการประชุมและกรรมการทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

 
 
(นางพิชชาพร  สิริมงคลเสถียร)                           
ผู้ประสานงาน ทอมก / ผู้บันทึกรายงานการประชุม                     
 
 
 
(อาจารย ์ดร. วุฒิ  ด่านกิตติกุล) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
   


